

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่าง พรฎ.ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรฎ.ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ พังงา และภูเก็ต ตามที่ ก.คมนาคม (คค.) เสนอและให้ส่ง สนง.คก.กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณา และให้ คค.รับความเห็นของ ก.การคลัง (กค.) ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการ</p> <p>สาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ รฟม.ดำเนินกิจการใน จ.เชียงใหม่ พังงาและภูเก็ตเป็นการเพิ่มรูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมิภาค</p>
<p>2.เรื่อง ร่าง พรฎ.กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าแม่แจ่มและป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ ต.ปางหินฝน ช่างเคิ่ง บ้านทับ ท่าผา กองแขก อ.แม่แจ่ม และต.บ่อหลวง บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่เป็นอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติแม่โถ)</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรฎ.กำหนดบริเวณพื้นที่ป่าแม่แจ่มและป่าขุนแม่ลาย ในต.ปางหินฝน ช่างเคิ่ง บ้านทับ ท่าผา กองแขก อ.แม่แจ่ม และต.บ่อหลวง บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. (อุทยานแห่งชาติแม่โถ) ตามที่ ทส.เสนอ และให้ส่ง สคก.ตรวจสอบพิจารณา</p> <p>สาระสำคัญ กำหนดบริเวณพื้นที่ดินป่าแม่แจ่มและป่าขุนแม่ลาย ใน ต.ปางหินฝน ช่างเคิ่ง บ้านทับ ท่าผา กองแขก อ.แม่แจ่ม และต.บ่อหลวง บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่เป็นอุทยานแห่งชาติ</p>
<p>3.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำ ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ...รวม 2 ฉบับ ตามที่ ก.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ สคก.ตรวจสอบพิจารณา ให้ความเห็นของ สศช.ไปพิจารณา</p> <p>กษ. เสนอว่า เนื่องจากกฎกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเครื่องมือทำประมงที่ต้องลงหลัก ปัก ผูก ชิ่ง รัด ถ่วง หรือวิธีอื่นใดอันทำให้เครื่องมืออยู่นั้นอยู่กับที่ขณะทำการประมง ทำให้ไม่สามารถควบคุม บริหารจัดการได้ สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ เพื่อความเหมาะสมทั้งจำนวนและพื้นที่อย่างยั่งยืน</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>1.เป็นการปรับปรุง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>1.1 ผู้ประสงค์จะทำการประมงต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสาร หลักฐานตามแบบคำขอ ซึ่งช่วงเวลายื่นคำขอจะประกาศในราช</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ...รวม 2 ฉบับ ตามที่ ก.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ สคก.ตรวจสอบพิจารณา ให้ความเห็นของ สศช.ไปพิจารณา</p> <p>กษ. เสนอว่า เนื่องจากกฎกระทรวงฯ ทั้ง 2 ฉบับ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเครื่องมือทำประมงที่ต้องลงหลัก ปัก ผูก ชิ่ง รัด ถ่วง หรือวิธีอื่นใดอันทำให้เครื่องมืออยู่นั้นอยู่กับที่ขณะทำการประมง ทำให้ไม่สามารถควบคุม บริหารจัดการได้ สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ เพื่อความเหมาะสมทั้งจำนวนและพื้นที่อย่างยั่งยืน</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>1.เป็นการปรับปรุง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>1.1 ผู้ประสงค์จะทำการประมงต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมเอกสาร หลักฐานตามแบบคำขอ ซึ่งช่วงเวลายื่นคำขอจะประกาศในราช</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>กิจจานุเบกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.2 เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องมือก่อนการอนุญาต 1.3 มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 1.4 ใบอนุญาตต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และจำนวนของเครื่องมือ 1.5 กำหนดข้อยกเว้นมิให้มีการต่ออายุใบอนุญาต 1.6 ใบอนุญาตสำหรับเรือประมงแต่ละลำ
<p>4.เรื่อง การทบทวนโครงการ สินเชื่อยุทธศาสตร์การขยายข้าวเปลือกนาปี ปี ปีการผลิต 2561/62</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 โครงการสินเชื่อยุทธศาสตร์การขยายข้าวเปลือกนาปี ปี การผลิต 2561/61 ตามมติ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ตามที่ ก.พาณิชย์ (พณ.) เสนอดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.กรณีฝากข้าวไว้ที่สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร “เกษตรกรได้รับตันละ 1,000 บาท สหกรณ์ตันละ 500 บาท” 2.ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกหลักประกันไว้ในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บของตนเองเท่านั้น 3.ต้องเก็บรักษาข้าวเปลือกโดยบรรจุในกระสอบป่านหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุ้งฉางหรือสถานที่เก็บที่อากาศถ่ายเทสะดวก
<p>5.เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์)</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติตามที่ พม.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด พม.ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.นายจิระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สنج.ปลัดฯ 2.นางพรสม เปาปรามไทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สنج.ปลัดฯ 3.นางสาวสรานัญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สنج.ปลัดฯ 4.นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สنج.ปลัดฯ <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000